
BORGARRÁÐ 24. september 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands 
um stefnu borgarinnar varðandi útboð grunnþjónustu - R20090198

Hefur Reykjavíkurborg markað sér stefnu varðandi það hversu mikið af grunnþjónustu megi bjóða út 
hjá borginni sjálfri og fyrirækjum í eigu hennar? Sé t.a.m. litið til þjónustu Strætó bs. má sjá að 
meirihluti akstursins er á höndum verktaka og að ekkert þak er á því hveru mikið verktakar mega sjá 
um. 


